

▶ ป้าอิดดี บุญคุณ
qualitylife444@gmail.com

กรุงเทพธุรกิจ ● จากการใช้ทุน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของนาย 25 คนแรก
เมื่อปี 2527-2544 ผู้ตรงกรรพการการศึกษา
บริษัทกรูไทยการไฟฟ้า จำกัด เมื่อปี 2544
ปีจวบจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ที่ไม่ไกลจากทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึงปริญญาตรี
หรือระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 3,000 คน
หรือเฉลี่ย 77 จังหวัดล่าสุดปี 2563 ได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังกว่า 17 ปี 2563-
2569 เพื่อต่อยอดการเรียน และวัดประจักษ์
ผลสัมฤทธิ์ที่วัดกันยาวกว่าการวัดในทาง
ทางการศึกษาอันมีความสำคัญต่อการสร้าง
คนที่จะเป็นผลผลิตทางด้านสังคมและ
ประจักษ์ผล

อิดดี บุญคุณ ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษา
บริษัท กรูไทยการไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่
นอกจากส่งเสริมทุนการศึกษาแล้ว ยัง
ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้
ทันต่อสังคมโลก และปลูกฝังคุณธรรม
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปี 2527 - 2544 เพื่อให้
ทุนการศึกษา เด็กชายคนหนึ่งอยู่ในชุมชน
ของนาย 25 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และ
พบว่า มีนักเรียนจบออกกลางคันถึง
ร้อยละ 50 การที่จะทำไปโครงการนี้ต่อไป
จะต้องอาศัยการทำงาน และการทำงาน
ความเข้าใจ 4 ภาคส่วนคือโรงเรียน
ครอบครัว เด็ก และทางโครงการ

ดังนั้น เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ
ทุนแรกในปี 2544 จึงมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นแค่
จำนวน 1,000 บาท และได้กำหนดว่าหาก
บุคลากรทั้งด้านไม่เข้าใจไม่ยอมโครงการ

19ปีของการให้ 'กรูไทยการไฟฟ้า' ต่อยอดการศึกษาสร้าง 'ผู้รับ' เป็น 'ผู้ให้'



“ถ้าเราไม่มีทุนของ
กรูไทยการไฟฟ้า
ในวันนั้น ก็จะไม่มีเรา
ในวันนี้เช่นเดียวกัน
อิดดี บุญคุณ



จะไม่มีวันสำเร็จ และพร้อมเพียงหัวใจที่
ใหญ่ที่สุด นอกจากในวัยยังทำคุณธรรม
และทำกับตัวตัวเอง ให้เด็กได้มีแรงใจ
และทำใจตรงส่วนอื่น ปัจจุบันมีเยาวชน
ที่ได้รับทุน รวมทั้งสิ้น 3,000 คนหรือเฉลี่ย
77 จังหวัดทั่วประเทศ

อิดดี บุญคุณ ประธาน
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรูไทย
การไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่ ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา ได้สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งส่วนเสริมด้านวิชาการของเยาวชน
ไทย ให้ได้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ จิตใจธรรม
น้ำใจดี จนถึงการทันโลกทันสถานการณ์

ซึ่งมีกระบวนการที่พ่อของอิดดีเขียนทุก
มาตั้งแต่แรกที่เขาได้ไปจบจากมหาวิทยาลัย
ชั้นสูงสุด

“ที่สำคัญได้ถ่ายทอดที่เป็นอันที่เป็น
อัตลักษณ์แก่เยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคน
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญู เป็น
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่าที่ผ่านวันเวลาเติบโต
และมีผลดีทั้งต่อทาง โลกเด่น เพราะ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ผ่านพ้นความยากจน มีอาชีพ
การงานมั่นคง และยังเกิดโอกาสของการ
ได้เป็น 'ผู้ให้' เมื่อแม่ไปถึงผู้รับหลังจาก
ที่ตนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว”

คุณอิดดี กล่าว
ที่นี้ การทำวิจัยโครงการทุนฯ เพื่อ
ถอดบทเรียน และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่ควร
ปรับปรุง ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการ
ทุนฯ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากวันที่
โครงการทุนฯ ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน
ที่ยากจนในชนบท ได้มีโอกาสทางการศึกษา
อย่างสอดคล้อง เกิดคนดีคนรับใช้ชาติ
และคนเก่งแห่งอาชีพ และอยู่ในแวดวง
วิชาการอาชีพ

ตลอดระยะเวลา 19 ปี ได้มีใช้ประโยชน์
อย่างสูง มีจุดรวมในการ ดำเนินชีวิต
ของไม่มีการหลุดพ้นจากวงจรยากจน
ได้อย่างยั่งยืน และมีที่มั่นที่มั่นคงงาน
วิจัยจะช่วยให้ผู้ให้สนใจ ทั้งภาคการศึกษา
และสังคมได้ มองเห็นว่าการให้โอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพสำคัญต่อการ
สร้างคน ที่จะเป็นผลผลิตด้านคนเก่งคน
และประจักษ์ผล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ สุทธากรณ์ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่ในฐานะนักวิจัยในโครงการที่ดี
มีข้อมูลเพียงพอ ในการถอดรหัส แลดู
ค่าความสำเริงของโครงการ ในมุมเชิง
การศึกษา สักข้อมูลผู้นำไปสู่การพัฒนา
ปรับเปลี่ยนสังคมเพื่อมีการพัฒนาการต่อยอด
โครงการต่อหลังจากปี 2569

อิดดีกับ ป้าอิดดี หรือครูคน วัย 66 ปี
ครูช่างเทคนิคพิเศษ โรงเรียนบ้านคลอง
อ.ห้วยเมี่ยง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเรียน
ทุนแรกปี 2544 มีภูมิหลังอาชีพที่ อย่
จ.เชียงใหม่ มีภูมิลำเนาที่ เชียงใหม่หรือ
พ่อเลี้ยงชีวิตตั้งแต่คุณครู ครอบ ครอบอยู่กับ
แม่และน้อง 2 คนโดยทำอาชีพเกษตรกร
หลังจากเรียนจบเขาได้เรียนต่อเอก
โทที่เชียงใหม่ 3 ปีจึงตัดสินใจเข้า
เรียนที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ตั้งแต่ชั้น
ม.4-6 โดยได้รับทุนของบรรดาเรียนช่วง
ม.5 จากพี่ชาย ได้โควตาจากคณะ
ศุภักษร สาขาเกษตรกรรมมหาวิทยาลัยเกษตร
ราชภัฏเชียงใหม่ และได้บรรจุเป็นครู
จนเมื่อปัจจุบัน

ครูคน เล่าว่ที่ตัดสินใจไปเรียนศ
เพราะเห็นว่าการที่สอบเข้าได้มาศึกษา
และได้โอกาสเรียนหนังสือได้มีวิชาเรียน
ตามรณเฑียรครอบครัวในระยะเวลา
เป็นทั้งครูผู้สอนและครูที่นำเรียนทุน
ได้มีประสบการณ์ให้เด็กซึ่ง ตนในโรงเรียน
ได้รับทุนกว่า 27 คน ในระยะเวลา 7 ปี
ทุนนี้ปีละคนไปเปล่า เมื่อประสบความ
สำเร็จแล้วต้องให้เด็กไปศึกษาต่อ

“ตอนนั้นภูมิใจไม่ต่างกับที่กรูไทย
การไฟฟ้าภูมิใจในเด็กทุนทุกคน
เราภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนเราได้เรียน
ต่อและประสบความสำเร็จก็ชื่น
เราได้เห็นเด็กคนต่อๆ ที่วันนั้นเขา
เกือบจะจบปริญญา จะมีความทำ
เขาไม่มีเรียนวันนั้น เขาก็จะไม่
วันนั้น เช่นเดียวกับเรา ถ้าเราไม่มี
ทุนของกรูไทยการไฟฟ้าในวันนั้น
ก็จะไม่มีเราในวันนี้เช่นเดียวกัน”
อิดดีกับ ป้าอิดดี

บรรณาธิการโดย แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรูไทยการไฟฟ้าจำกัด